

BGRIM - อาจไม่ใช่ 1.0 หรือ 1.618

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ BGRIM ที่เข้ามาอยู่ใน บาดตาเซียน วันนี้ ก็ยังลิ่งเลอยู่เหมือนกันนะ

เกรงว่าจะทำให้นักเก็งกำไร หรือ คนที่ชอบเล่นสั้น ผิดหวัง เพราะวันนี้ ถ้าขึ้น ก็อาจจะเจอแรงขายทำกำไร ลงมาก่อนก็ได้ ไม่ว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อย ก็อาจเจอได้ทั้งนั้น... อ้าว แล้วเอามาเข้าทำเนียบบาดตาเซียนทำไมล่ะ ก็ไม่มีอะไรหรอกครับ ก็แค่จะมาซื้อไป เหมือน GGC นั้นแหละครับ ที่ขึ้นในคลื่น 3 ซึ่งยังไม่ยืนยันว่าจะจบไป หรือยัง ถ้าจบแล้ว ก็จะลงคลื่น 4 แล้วค่อยเข้าไปเก็บ เพื่อเล่นคลื่น 5 ต่อไป (รอดอีกหน่อย)... ส่วนBGRIM การทำคลื่น 4 ที่ผ่านมา ก็จ้องๆ อยู่แล้ว แต่ไม่คาดว่าจะลงแค่ 21.5 แล้วขึ้นมาได้เร็วขนาดนี้ แต่ก็เอาเถอะ ในเมื่อขึ้นมาแล้ว ใครที่มีอยู่แล้ว ก็หาจังหวะขายกัน ซึ่งจะแบ่งขาย หรือ จะรอขายแบบไม่เดียวเลย ก็ตามแต่ ที่ตนเองถนัดนะครับ... เข้ามาที่เรื่อง UIA. รุ่น 4 รอดอีกหน่อย นะครับ จะเกริ่นๆ วิชาที่จะมีการอบรมหรือ สอนในรุ่นนี้ ว่ามีอะไรบ้าง เอาส่วนของ การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ก่อนแล้วกัน... จะเริ่มด้วย ทฤษฎีทางเทคนิคเบื้องต้น โดย คุณดี หรือ อาจารย์ดี ผู้มากประสบการณ์ด้านการสอน จะมาให้ความรู้ด้าน ทฤษฎีเครื่องมือเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นวิชา TE 01 แล้วก็ตามด้วย TE 02 ช่วงบ่าย กันต่อเลย วิชานี้ จะเป็นการใช้ หรือวิธีการตั้งค่าทางเทคนิคในโปรแกรม (น่าจะใช้ของeFn. นะ)... แล้วก็จะมีจิตวิทยาการลงทุน แถมให้ด้วย... หลังจากเรียนทฤษฎีเบื้องต้นจบแล้ว ก็จะให้ท่านนักลงทุน มีเวลาสักสิบ ไปทบทวนทฤษฎีกันสักระยะ แล้วจะมาเจอวิชาของเหนือเมฆ ที่จะแนะนำการวิเคราะห์ เดียวพรุ่งนี้มาว่าต่อ

ดูตามเกม... เล่นเสียแรงเลยในช่วงบ่ายวันวาน วันนี้จะพักสักวัน หรือสองวัน ก็ไม่ว่ากันนะ

แต่ถ้าเป็นคลื่น 5 จริง จะไปต่อแบบแรงๆ เหมือนวันวาน ก็ไม่น่าเกลียดนะ คลื่นไร้เหตุผล คลื่นต้นของนี่นา

แนวรับ : ... 24.0-23.5 ถ้ามี ก็ยังน่าเก็บ แม้จะไม่ขึ้นวันนี้ ห้ามหลุด 23.0

เป้าหมาย : ... มองไว้ที่ 26.25 หรือ 27.75 แต่ก็อาจจะไปได้ถึง 29.0 ด้วยได้

Price Chart...(BGRIM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BGRIM... ตามภาพนี้ เราเอาสามเรื่อง มาหาเป้าหมายกันเลยครับ... ถ้าใครนับคลื่นเป็นนะ จะได้เป้าหมายของการขึ้นในคลื่นนี้ ซึ่งเป็นคลื่น 5 และเป็นคลื่นที่อาจจะแรงๆ ก็ได้ เป้าหมายด้วย Fibonacci ในการหาเป้าคลื่น ก็คือจะมาจากความยาวของคลื่น 1 (เพราะคลื่น 3 ยาวเกิน 1.618 ของคลื่น 1)... เป้าแรก ที่ระดับ 100% หรือ 1.00 ของคลื่น 1 คือ 24.4 แต่ดู แล้วก็น่าจะผ่าน ก็เลยต้องไปว่ากันที่ 1.618 ก็จะอยู่ที่ 26.25 หรือ 2.618 ได้ที่ 29.0 ... ส่วนถ้าเล่น Pattern จะเห็นว่า เป็น Bullish Flag เป้าจะได้ที่ 27.75... วกกลับ มาที่เป้าของ Bullish Pattern in MA. เรียงตัวที่ 18.0 ก็จะได้เป้าที่ 27.0 ... (สรุป เป้าจะได้ 26-29 นะเนี่ย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน